

คำนำ

สำนักกระบาดวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสอบสวนและการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ จึงได้จัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวังประจำปี 2559 โดยเป็นการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และแปลผล ข้อมูลที่ได้จากการร่วมมือกันของเครือข่ายการรายงานโรค จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ช่วยกันสนับสนุนในการนำข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยาไปใช้ประกอบการติดตามและดำเนินงาน การวางแผน และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและพัฒนางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุมโรค และประยุกต์ใช้เพื่อการเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การคาดการณ์โรคและภัยสุขภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีต่อ ๆ ไป

ในปี พ.ศ. 2559 เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมีการพัฒนาระบบรายงานการเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ โดยให้ทุกสำนักวิชาการมีทีมงานเฝ้าระวังร่วมกับสำนักกระบาดวิทยา เพื่อให้วิเคราะห์สถานการณ์โรค/ภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังนำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ ได้แก่ 1. ทราบปัจจัยต้นเหตุของการเกิดโรค 2. ทราบปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพแล้วนำไปสู่การแก้ไข 3. ทราบขนาดของปัญหา 4. ตรวจสอบความผิดปกติของการเกิดโรค โดยใช้การเฝ้าระวังเหตุการณ์ปกติ 5. การป้องกัน ควบคุมโรคตามแผนงานสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการควบคุมโรคในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาสาระที่อยู่ในสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2559 ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านและเครือข่ายการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักกระบาดวิทยาจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยาให้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญระดับประเทศ หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป



นางสาวพจมาน ศิริอารยาภรณ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกระบาดวิทยา

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ข้อมูลในเอกสารนี้ มีความเป็นปัจจุบันเท่าที่มีการรายงานจากเครือข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาไปยังสำนักกระบาดวิทยา ซึ่งอาจมีความไม่ครบถ้วนถูกต้องได้ ทั้งนี้สำนักกระบาดวิทยาประสงค์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น โดยไม่รับความผิดชอบทางกฎหมายและการฟ้องร้องต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการนำข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไปอ้างอิง